

Quê hương Tổng Bí thư Trần Phú

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC

PHẠM GIANG

Về Đức Thọ (Hà Tĩnh), đứng trên ngọn núi Quần Hội (Tùng Ảnh), thấp nèn hương trước khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú, nhìn xuống bên Tam Soa, nơi con sông La giao hòa cùng hai nhánh Ngàn Sâu, Ngàn Phố như ba dải lụa đào, quanh năm bồi đắp phù sa, ai cũng thấy mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, địa linh nhân kiệt này đang phát triển từng ngày. Đồng chí Phan Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ cho biết: Đạt được đổi thay đó, có một phần không nhỏ từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và nhân dân nơi đây.

Cách làm phong phú

Xác định ý nghĩa quan trọng của việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện gắn với các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện. Quá trình triển khai, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể. Đến nay, tất cả các TCCSĐ đều thành lập bộ phận giúp việc, tổ chuyên trách, ban hành quy chế hoạt động, triển khai các nội dung chuyên đề từng năm một cách nghiêm túc, chất lượng.

Đề việc học tập và làm theo

Bác trở thành việc làm thường xuyên, có ý nghĩa thiết thực, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các TCCSĐ triển khai nhiều cách làm, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Việc quán triệt, tuyên truyền các chuyên đề học tập và làm theo Bác có nhiều đổi mới. Bên cạnh việc giao cho các ủy viên ban thường vụ, huyện ủy viên, báo cáo viên cấp huyện trực tiếp quán triệt, Huyện ủy Đức Thọ đã mời GS, TS. Hoàng Chí Bảo, PGS, TS. Phạm Ngọc Anh nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, truyền hình trực tiếp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn huyện nghe, sao in hàng trăm đĩa VCD bài nói chuyện cung cấp cho các chi bộ. Các chi bộ đã sử dụng

những đĩa VCD này dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc điểm mỗi cơ quan, đơn vị: Trường THPT Đức Thọ tổ chức học tập thông qua hệ thống loa phóng thanh và máy chiếu cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức chiếu đĩa cho các học viên; đảng bộ các xã Đức Thanh, Tân Hương, Đức Thịnh, Yên Hồ, Trường Sơn... đưa đĩa về chiếu tận các thôn xóm, chi hội, chi đoàn; các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xem đĩa trong sinh hoạt chi bộ.

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình huyện xây dựng

chuyên mục Học tập và làm theo Bác với hàng trăm tin, bài về gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các cách làm hay, sáng tạo. Hằng quý, Bản tin của BCH Đảng bộ huyện đều có bài phản ánh về tập thể, cá nhân tiêu biểu. Các TCCSĐ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống loa truyền thanh, hội nghị, diễn đàn... Nhờ vậy, việc học tập và làm theo Bác được phổ biến sâu rộng.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác *“một tấm gương sống còn giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”*, Huyện ủy Đức Thọ đã đưa vào kế hoạch thực hiện học và làm theo Bác bằng việc tổ chức các hoạt động gặp mặt tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc từ huyện đến cơ sở vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác, Ngày thành lập Đảng với hướng dẫn, tiêu chí cụ thể, phù hợp. Nhiều đảng bộ, chi bộ tổ chức báo công, nêu gương điển hình trong lễ chào cờ đầu tháng. Huyện ủy chỉ đạo cán bộ, đảng viên đăng ký học và làm theo Bác gắn với vị trí công tác, chức trách nhiệm vụ được giao, phù hợp với từng chuyên đề hằng năm. Các TCCSĐ lãnh đạo

việc xây dựng quy chế làm việc cơ quan, quy định chuẩn mực đạo đức gắn với tinh hình, đặc điểm của địa phương, đơn vị. Nội dung tập trung vào nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm, xây dựng phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương. Việc thực hiện chuẩn mực đạo đức đã được đưa vào tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức hằng năm.

Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo các TCCSĐ thực hiện việc đọc báo, kể chuyện về tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh. Để việc sinh hoạt, đọc báo đạt chất lượng, có sức lan tỏa, Huyện ủy yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc thành lập tổ tổng hợp nội dung báo chí, chọn các tin, bài về tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt; những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước; bài viết liên quan đến tình hình các địa phương, đơn vị trong huyện để tuyên truyền. Việc chào cờ đầu tháng, đọc báo đầu tuần đã trở thành thường xuyên, được duy trì đều đặn ở các cơ quan, đơn vị trong huyện. Từ khi Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất lịch sinh hoạt chi bộ trong toàn huyện và cử cán bộ huyện về dự sinh hoạt,

cùng với chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, các chuyên đề của Chi thị 03 (nay là Chi thị 05) trở thành một nội dung quan trọng trong sinh hoạt chi bộ.

Kết quả nhiều mặt

Với sự chỉ đạo quyết liệt, 28/28 xã, thị trấn trong huyện đều xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, quy chế làm việc của UBND, trong đó quy định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, của từng bộ phận chuyên môn. Các xã, thị trấn đã lập sổ chấm công cán bộ, công chức; theo dõi việc chấp hành giờ giấc làm việc; xây dựng tiêu chí chấm điểm thi đua hằng tháng. Đại đa số cán bộ, đảng viên, công chức và chiến sỹ lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động. Hoạt động của cơ chế *“một cửa”*, *“một cửa liên thông”* từ huyện đến cơ sở được thực hiện tốt, giảm bớt những thủ tục phiền hà; thái độ phục vụ nhân dân có chuyển biến tích cực, được người dân đồng tình, ghi nhận. Hiện nay, trên 90% các thông tin chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo từ các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể cũng như các văn bản, tài liệu trao đổi chính thức của huyện được thực hiện qua hệ thống thư điện tử, các phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Huyện đang tiến hành chạy thử phần mềm

“một cửa”, tiến tới đưa các thủ tục hành chính lên Cổng Thông tin điện tử nhằm phục vụ nhu cầu giao dịch của người dân.

Việc tiếp và giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định. Với những vụ việc tồn đọng, nổi cộm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo thành lập các tổ công tác, tổ chức các buổi làm việc với cán bộ chủ chốt cơ sở, đối thoại với người tố cáo, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của nhân dân. Nhờ đó, các vụ khiếu kiện đông người liên quan đến sáp nhập trường ở Đức Lâm; vi phạm trong quản lý tài chính, quản lý đất đai ở Đức Thanh; khiếu kiện kéo dài về tranh chấp đất đai ở xã Đức Lạc, Đức Hòa; kiến nghị giải quyết chế độ thương binh tại xã Đức Thủy; cấp đất sai thẩm quyền tại các xã Đức Long, Tùng Ảnh, Đức Lập.... được giải quyết cơ bản, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Với nhiều cách làm hiệu quả, học và làm theo Bác đã lan tỏa đến mọi cơ quan, đơn vị, trong từng gia đình, đến mỗi cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Huyện đoàn có các phong trào “*Nhật ký tuổi trẻ Đức Thọ làm theo lời Bác*”; tổ chức hội thi “*Chúng em kể chuyện Bác Hồ*” tại các trường học với

hơn 450 em tham gia; tìm hiểu về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh với hình thức “*Hái hoa dân chủ*”, “*Rung chuông vàng*”; tổ chức cho các em viết về 5 điều Bác Hồ dạy với chủ đề “*Tháng 5 nhớ Người*”, “*Nhật ký làm theo Bác*”; tổ chức nói chuyện về Đảng, Bác Hồ với 245 lượt cho hơn 20.000 đoàn viên, thanh niên, tạo chuyển biến tốt trong nhận thức và hành động. Mặt trận Tổ quốc huyện gắn thực hiện Chi thị 03 (nay là Chi thị 05) với Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư*”. Hội Cựu chiến binh với “*Cựu chiến binh gương mẫu*”, xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh. Hội Liên hiệp Phụ nữ đã nhân rộng các mô hình tiết kiệm theo gương Bác với “*Ông tiên tiết kiệm*”, “*Hũ gạo tiết kiệm*”. Phong trào “*Thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững*” trong 5 năm đã giúp đỡ được hàng trăm chị em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo... Đặc biệt, từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều cán bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần gương mẫu, tiên phong, đóng góp sức người, sức của trong mở đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, mái ấm tình thương, gia đình “5 không, 3 sạch”, “khu dân cư

nông thôn mới kiểu mẫu”... tạo được sức lan tỏa lớn, chuyển biến rõ nét trong tư tưởng và hành động, trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhờ đó, Đức Thọ là huyện đi đầu tỉnh Hà Tĩnh trong xây dựng nông thôn mới.

Trong 5 năm thực hiện học và làm theo gương Bác, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ đã tổ chức 2 đợt vinh danh 110 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo hình thức báo công với Bác tại K9, Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội; vinh danh tại huyện được phát thanh trực tiếp. Trường THPT Trần Phú, Đảng ủy xã Đức Thủy đã tổ chức cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, các em học sinh giỏi đi báo công tại quê Bác nhân dịp 19-5. Đảng ủy thị trấn Đức Thọ tổ chức đoàn báo công tại Lăng Bác...

5 năm qua, dù đã đạt được những kết quả tích cực nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân Đức Thọ vẫn xác định sẽ luôn luôn học và làm theo Bác trên hành trình xây dựng quê hương ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn theo lời Bác dạy. Tin rằng, với những nỗ lực của các cấp ủy, sự đồng thuận của nhân dân, việc học tập và làm theo Bác nơi đây sẽ có thêm những chuyển biến tích cực, những cách làm hiệu quả □